

**บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย, มองระเบิดเบลเยียมกระทบไม่มาก-รอดู กนง.**

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย ขณะที่เหตุการณ์วางระเบิดที่เบลเยียมวานนี้กระทบกับตลาดไม่มากนัก และนักลงทุนจะรอดูผลการประชุมอัตราดอกเบี้ยของไทย ในวันนี้

\*ดอลลาร์ขยับลงในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ ขณะที่นักลงทุนในตลาดเอเชียแสดงปฏิกิริยาต่อข่าวเหตุการณ์โจมตีกรุงบรัสเซลส์ เมื่อวานนี้

\*ยูโรและปอนด์อ่อนค่าลง ขณะที่มีความวิตกเพิ่มขึ้นว่า เหตุโจมตีกรุงบรัสเซลส์ซึ่งกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอเอสอ้างความรับผิดชอบนั้น อาจเพิ่มความเป็นไปได้ที่อังกฤษ จะถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป(อียู)

\*แต่ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนเข้ามาบ้าง จากการแสดงความเห็นแบบสายเหยี่ยวของนายชาร์ลส์ อีแวนส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) สาขาชิคาโก

\*นายอีแวนส์ คาดว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี นอกจากว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเกินคาดอย่างมาก และอัตราเงินเฟ้อจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเกินคาด

\*คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) จะประกาศผลการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในช่วงบ่ายวันนี้ โดยนักเศรษฐศาสตร์ 26 คน จาก 28 คนที่รอยเตอร์สำรวจความเห็น คาดว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร(อาร์/พี) ระยะ 1 วัน ไว้ที่ระดับ 1.5% เป็นครั้งที่ 7 ติดต่อกัน

\*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 551.82 ล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ รวม 2.15 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 986.99 ล้านบาท

\*08.27 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 34.94/96 จาก 34.91 เมื่อวาน

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 39.149/254 จาก 39.15 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 112.24/26 จาก 112.36 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1214/18 จาก 1.1214 เมื่อวาน

"บาทเข้านี้ยังไม่ได้ move อะไรมาก เรื่องระเบิด(บรัสเซลส์) เมื่อวานนี้ ก็ไม่ได้กระทบเท่าไร ตลาดหุ้นก็กลับกันไม่มาก...วันนี้ก็คงต้องรอดู กนง. แต่ไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไร" ดีลเลอร์กล่าว

กลุ่มรัฐอิสลาม(ไอเอส) ได้อ้างความรับผิดชอบสำหรับเหตุระเบิดที่สนามบินและสถานีรถไฟในกรุงบรัสเซลส์เมื่อวานนี้ ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 30 คน และทำให้เกิดความวิตกด้านความปลอดภัยทั่วยุโรป

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้